

ศูนย์ฝึกบอลล ส้อมีปัญหา รอพิจารณา

ผู้ว่ากท.ออกมาแจง
ต้องใช้เวลาพอสมควร

สมาคมลูกหนังไทยหรือ
สถาปนิก เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ ★ มีต่อหน้า 21

ศูนย์ฝึกบอลล ☆ ต่อจากหน้า 17
ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ที่มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อม
วางรูปแบบเสร็จสรรพ คาดจัดสร้างสนามบอลลได้ถึง
6 สนาม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนพื้นที่
160 ไร่ แต่ส่อติดหล่ม เนื่องจาก “บิ๊กก้อง” ดร.
ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ระบุว่ายังต้องใช้
เวลาอีกพอสมควร เพราะรอการพิจารณาของ สตง.
ว่าจะสามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์การสร้างจากเดิม
สนามกอล์ฟเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลฯได้หรือไม่ รวมทั้ง
ยังต้องรอการเจรจาของ กทท. กับกรมธนารักษ์ในการ
เช่าพื้นที่ที่มวกเหล็กได้หรือไม่อีกด้วย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัด
ประชุมร่วมกับสถาปนิก เรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์
ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยมี “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายก
สมาคม นายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่าย
ต่างประเทศ และรองโฆษกสมาคม และตัวแทนจาก
บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด ร่วมการหารือที่

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หัวหมาก เมื่อวันที่ 30 ม.ค.
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทาง
สถาปนิกได้ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการ
ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมวางรูปแบบและ
คำนวณพื้นที่ทั้งหมด ที่จะใช้ก่อสร้างเป็นจำนวน
160 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินดินต่ำ-สูงไม่เท่ากัน
เนื่องจากเป็นสนามกอล์ฟเดิมและจากการประเมินพื้นที่
ดังกล่าวสามารถจัดสร้างสนามฟุตบอลได้ประมาณ
5-6 สนาม พร้อมด้วยสนามฟุตบอล, สนามฟุตบอล
ชายหาด, ลานจอร์จรถแข่งประสกร์, ทางเข้าโครงการ,
อาคารสำนักงาน, หอพักนักกีฬา, รวมถึงลานอเนก
ประสงค์ ที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเป็นหนึ่งใน
โครงการตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ
ระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่ระดับรากหญ้าเยาวชน
ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์
ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฟุตบอล รวมทั้ง
เป็นสถานที่เก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล ฟุตบอล และ
ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยทุกชุด ท่ามกลางสิ่ง

อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และสนามฟุตบอล
หลายประเภท

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวสอบถาม “บิ๊กก้อง”
ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
(กทท.) ถึงกรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลฯจะก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกฟุตบอลฯ ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี ว่าเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาก
พอสมควร โดยยังต้องรอการพิจารณาของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า จะสามารถเปลี่ยน
วัตถุประสงค์การสร้างจากเดิมสนามกอล์ฟเป็นศูนย์
ฝึกฟุตบอลฯได้หรือไม่ เพราะเดิม กทท.เซ็นเอ็มโอยู
กับกรมทางหลวงเอาไว้ว่าจะก่อสร้างเป็นสนามกอล์ฟ
แต่ในเมื่อจะมีการสร้างเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็น
ศูนย์ฝึกฟุตบอลฯ กทท.ก็ต้องถามไปยัง สตง.ก่อนว่า
มีความคิดเห็นอย่างไร ทำได้หรือไม่ นอกจากนี้ยัง
ต้องรอการเจรจาของ กทท.กับกรมธนารักษ์ในการ
เช่าพื้นที่ที่มวกเหล็กได้หรือไม่อีกด้วย